

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ กระทรวงแรงงาน

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องมีแรงงานต่างด้าวและการดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ จำแนก/ระบุประเภทของงานที่แรงงานไทยไม่นิยมทำงาน/ประกอบอาชีพ ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทดแทน	กระทรวงแรงงาน
ให้กระทรวงแรงงานศึกษาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้แรงงานที่อยู่ตามบ้าน ร้านค้าขนาดเล็ก อาทิ แม่บ้าน เข้าสู่ระบบแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
ให้ทุกส่วนราชการเตรียมการจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/แรงงาน โดยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ทุกส่วนราชการ
ให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันเตรียมความพร้อมและพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ เพื่อรองรับการนำ/การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต/โรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงแรงงาน/ กระทรวง อุตสาหกรรม
ให้กระทรวงแรงงานรวบรวมและประมวลข้อมูลต่าง ๆ อาทิ จำนวนแรงงาน ประเภทงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน/อุตสาหกรรม และให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแรงงานที่สามารถผลิตเข้าสู่ระบบ	กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการติดตั้งป้ายข้อความ ป้ายแสดงข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานเร่งรัด กำกับสถานศึกษาและโรงงานให้ดำเนินการติดตั้งป้ายข้อความ ป้ายแสดงข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาที่แรงงานส่วนใหญ่ของสถานประกอบการใช้ในการติดต่อสื่อสาร	ทุกส่วนราชการ
ให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ศึกษาแนวทาง/วิธีการนำแรงงานต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาสู่ระบบแรงงาน หรือทำงานในงานที่ไม่มีคนไทยทำ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสร้างกระบวนการ/ความร่วมมือเพื่อให้เกิดถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจ	กระทรวงการ ต่างประเทศ/ สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน/ กระทรวง อุตสาหกรรม/ กระทรวงแรงงาน
ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้การกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งภายในและภายนอก	ทุกส่วนราชการ

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
องค์กรเป็นไปอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ให้กำชับหน่วยงาน/องค์กรภายใต้การกำกับดูแล ประสาน/สนับสนุนการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่นให้มากขึ้น	
ให้ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ กระตุ้นให้ข้าราชการสนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อาทิ จัดทำตัวอย่าง บทเรียน/บทสนทนา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดทำระบบ e-learning ทั้งนี้ ให้ ทุกส่วนราชการกำชับข้าราชการในสังกัดให้ใช้ Application “Echo English” ซึ่ง พัฒนาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และประชารัฐ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย	สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร.
ให้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ พิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนวทางการบริหารอัตรากำลังคนภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ	สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร./ สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ/ สำนักงบประมาณ
ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/ กระบวนการทำงาน) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การ พัฒนา ค่าตอบแทน) โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิรูปภายในองค์กร ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้พิจารณา มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่กำกับ ดูแลหน่วยงานดังกล่าว	ทุกส่วนราชการ
ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้ทันสมัย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน	ทุกส่วนราชการ
ให้ทุกส่วนราชการพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ สำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยเฉพาะการแบ่ง ส่วนงานและงบประมาณในพื้นที่	ทุกส่วนราชการ
ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการแก้ปัญหาของประชาชนที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมถนนในชุมชน หมู่บ้าน	ทุกส่วนราชการ
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางสนับสนุนการเพาะปลูกมะพร้าวแกง เนื่องจาก ปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคครัวเรือน	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ทำให้ต้องนำเข้าจากประเทศอื่น	
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงพาณิชย์

สำนักงาน ก.พ.

๒๙ มิ.ย. ๖๐